



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลบางไทร โทร.๐ ๓๖๔๖ ๑๐๗๘ ต่อ ๑๐๒

ที่ พง ๐๐๓๓.๙๐๖/๑๕๐๓ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ลงนามประกาศเจตนารมณ์ของโรงพยาบาลบางไทรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
และขอขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางไทร

## ต้นเรื่อง

ด้วยโรงพยาบาลบางไทร ได้กำหนดวันประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของโรงพยาบาลบางไทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่สอดคล้องกับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยจัดกิจกรรมการต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลบางไทร ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (Together Against Corruption) ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ไม่ยอมรับ และไม่ทนต่อการโกง สร้างกลุ่มเครือข่ายป้องกันการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข ให้มีความยั่งยืน และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดี ในการบริหารงานที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ผ่านการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

โรงพยาบาลบางไทร จึงได้กำหนดประกาศเจตนารมณ์ “แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโช้ยา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และประกาศเจตนารมณ์ “นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมถึงประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไปในคราวเดียวกัน

## ข้อเท็จจริง

เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลบางไทรไม่ยอมรับ และไม่ทนต่อการโกง ตระหนักถึงปัญหาด้านการทุจริตหรือการคอร์รัปชันที่ส่งผลกระทบต่อคนในสังคมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดี โรงพยาบาลบางไทร จึงได้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลบางไทร ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (Together Against Corruption) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๒. ประกาศเจตนารมณ์ “แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโช้ยา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๓. ประกาศเจตนารมณ์ “นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๔. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางการเพศในการทำงาน

## ข้อพิจารณา

เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. ลงนามในประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลบางไทร ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (Together Against Corruption) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๒. ลงนามในประกาศเจตนารมณ์ “แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโช้ยา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ลงนามในประกาศเจตนารมณ์ “นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔. ลงนามในประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางการเพศในการทำงาน

๕. ขอนำประกาศเจตนารมณ์ฯ ดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบางไทร

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ลงนามในประกาศเจตนารมณ์ “แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซเซีย และ ลงนามในประกาศเจตนารมณ์ “นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” รวมถึงประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางการเพศในการทำงาน ที่แนบเสนอมาร่วมนี้



(นางพัชรกัญญ์ ธีร์รัตนบุรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



(นางอุมาภรณ์ กำลังดี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางไทร



ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต  
“โรงพยาบาลบางไทรใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (Together Against Corruption)”  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้าพเจ้า นางอุมาภรณ์ กำลังดี ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ ว่า จะยึดมั่น  
ในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ  
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ ถูกต้อง โปร่งใส  
เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ตามหลักธรรมาภิบาล กล้าตัดสินใจและยืนหยัดที่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง  
ชอบธรรม ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน  
มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน  
ตามค่านิยมในการบริหารงาน อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบต่อตรวจสอบได้ โปร่งใส  
มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงปฏิบัติตนตามเกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อ จัดหา  
และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มีค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน และปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม  
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

และขอถวายสัตยาจว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน  
รักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางอุมาภรณ์ กำลังดี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางไทร



ประกาศเจตนารมณ์  
“นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)”  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้าพเจ้า นางอุมาภรณ์ กำลังดี ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลบางไทร ขอประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และขอประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลบางไทรทุกคน ว่า โรงพยาบาลบางไทร เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคนไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้น ในองค์กร ปลุก และปลุกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ และค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโปร่งใส เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน ไม่ทำการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่เป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์ และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จรรยาบรรณ และแนวทางการปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกตำแหน่ง และทุกระดับของโรงพยาบาลบางไทรอย่างเคร่งครัด เพื่อมุ่งวิสัยทัศน์ “โรงพยาบาลบางไทรใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางอุมาภรณ์ กำลังดี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางไทร





ประกาศเจตนารมณ์  
“แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายยา”  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้าพเจ้า นางอุมาภรณ์ กำลั้งดี ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลบางไทร ขอ  
ประกาศเจตนารมณ์แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยา และ  
เวชภัณฑ์ที่มีขายยา และขอประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลบาง  
ไทรทุกคนว่า โรงพยาบาลบางไทร เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคนจะปฏิบัติ  
ตามแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายยา ดังนี้

๑. จะไม่แสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายยาใด ๆ  
ต่อสาธารณชนในเชิงธุรกิจ
๒. จะไม่รับการสนับสนุนทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์ที่มีขายยา  
ในการไปประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน ทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ
๓. เปิดเผยว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์กับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีขายยานั้น ในสถานะใด
๔. มุ่งเน้นความโปร่งใสเป็นธรรมในการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายยา การจัดซื้อ รวมทั้ง  
การตรวจสอบ โดยไม่มุ่งหวังเพื่อส่งเสริมการขาย ป้องกันการมีส่วนได้ส่วนเสีย และผลประโยชน์ทับซ้อน  
กับบริษัท เพื่อให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงมีประสิทธิผล ปลอดภัย และคุ้มค่า

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

  
(นางอุมาภรณ์ กำลั้งดี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางไทร



ประกาศโรงพยาบาลบางไทร  
เรื่อง เจตนาธรรม์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลบางไทรมีเจตนาธรรม์ร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคลและสร้างองค์กรที่ปราศจากการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทำการใดที่เป็นการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้างและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลบางไทร

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนาธรรม์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานดังกล่าวโรงพยาบาลบางไทรจะดำเนินการดังนี้

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาคให้เกียรติซึ่งกันและกันเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศไม่กระทำการอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ต่อบุคคลด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องของเพศและไม่กระทำการใดที่เป็นการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลบางไทรให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

๓. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัยไม่ให้ถูกล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคน และบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลบางไทร

๔. สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานเพื่อมิให้มีการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางอุมารัตน์ กำลั้งดี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางไทร

ภาพกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประกาศเจตนารมณ์แนวปฏิบัติตาม  
เกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไข้ยา  
และประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  
ของโรงพยาบาลบางไทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
วันที่ 6 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบางไทร



แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง

โรงพยาบาลบางไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลบางไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา	
วัน/เดือน/ปี : ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖	
หัวข้อ : ประกาศเจตนารมณ์โรงพยาบาลบางไทร ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เอกสารแนบ)	
๑. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลบางไทร ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (Together Against Corruption) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
๒. ประกาศเจตนารมณ์ “แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์ที่มีไช่ยา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
๓. ประกาศเจตนารมณ์ “นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ )	
๔. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน	
Link ภายนอก : ไม่มี	
หมายเหตุ	
.....	
.....	
.....	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล พัชรกัญญภัค ธีร์รัตนบุรี (นางพัชรกัญญภัค ธีร์รัตนบุรี) หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖	ผู้อนุมัติรับรอง อุมาภรณ์ กำลังดี (นางอุมาภรณ์ กำลังดี) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางไทร ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ ปภัทกร สนธิ (นายปภัทกร สนธิ) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖	